
 

 

 

Fótbolti 

• Er 57 ára  og hef verið viðriðinn fótbolta í 50+ ár 

• Byrjaði ungur að æfa hjá Þrótti Reykjavík og spilaði yfir 100 leiki með meistaraflokki 

• Spilaði fjögur ár í bandaríska háskólaboltanum   

• Börnin hafa æft með Fylki og í 10 ár kom ég að störfum foreldraráða, Barna- og unglingaráðs 

(formaður í 2 ár) og knattspyrnudeildar (gjaldkeri í þrjú ár) 

Starfsreynsla: 
• Undanfarin 20 ár hef ég mestmegnis starfað sem fjármálastjóri hjá dótturfélögum Icelandair 

Menntun: 

• Viðskiptafræðingur, 1991 

• MBA, 2000 

KSÍ 

• Tók sæti í bráðabirgðastjórn KSÍ í október 2021 

• Kosinn til tveggja ára 2022 

• Annar varaformaður 2022-2024 

• Formaður Laga- og leikreglnanefndar 

• Meðstjórnandi í Fjárhags- og endurskoðunarnefnd  

Helstu áherslur 

• Fótbolti 

Frábær árangur yngri landsliða leggur grunninn að góðum A-landsliðum og afreksstarfið hefur 

gengið vel.  Eftir erfitt ár að baki fjárhagslega, þurfum við, því miður, að fækka verkefnum yngri 

landsliða og um leið að hagræða í ferðakostnaði eins og kostur er.  

• Fjárhagur 

Rekstur KSÍ er sveiflukenndur í eðli sínu og á meðan yngri landsliðin eru að gera vel og A-

landsliðin ekki eins vel, mun það alltaf þyngja reksturinn.  Ég er viss um að 2024 verði farsælt ár 

og það verður gert með hagræðingu sem vonandi kemur ekki mikið niður á árangrinum. 

• Áframhald á umbótastarfi  

Gríðarleg vinna fór í að búa til og þróa vinnuferla til að takast á við erfið mál sem hefur gefið 

sambandinu festu til framtíðar.  Nýtt deildarfyrirkomulag, frábær frammistaða yngri landsliða og 

aukin þjónusta við yngri flokka eins og dómgæsla í 2. flokki eru meðal umbótaverkefna sem hafa 

verið unnin til að styrkja íslenskan fótbolta.  Framtíðin er björt! 
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